

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : ๒2 ก.ค. 2561

Page : 4

No :

4องค์กรชาวไร่ถก4ส.ค.รับราคาอ้อยตกต่ำ มีนกองทุนฯถึงแต่กจ่อติดลบ5,000ล.

ผู้จัดการรายวัน360 - 4 องค์กรชาวไร่ อ้อยเตรียมเปิดสัมมนาใหญ่ระดมสมอง 4 ส.ค.นี้ รับมือฤดูหีบใหม่(ปี 61/62) ที่จะต้องเปิดหีบสิ้นปีนี้หลังปิดหีบฤดู 60/61 ผลผลิตอ้อยไทยสูงสุดประวัติการณ์ 134.95 ล้านตัน สุดมีนราคาอ้อยฤดูใหม่ถอยหลังเขาคกลงไม่ถึง 800 บาทต่อตัน ตามทิศทางโลกแถมกองทุนอ้อยฯ จ่อถึงแตกขาดเงินอีก 5,000 ล้านบาท เตรียมมาตรการของรัฐช่วยเหลือ

นายราชาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงาน สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงาน สมาคมชาวไร่ อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า วันที่ 7 สิงหาคมนี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสหพันธ์ชาวไร่

อ้อยแห่งประเทศไทยจะจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นของชาวไร่อ้อยเพื่อรับมือกับการผลิตอ้อยฤดูใหม่(ปี 61/62) เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศรับรู้สถานการณ์ภาพรวมโดยเฉพาะราคาอ้อยและมาตรการเพื่อรองรับในการแก้ไข

สำหรับประเด็นที่ต้องหารือหลักๆ มี 2 เรื่องได้แก่ 1. ราคาอ้อยภาพรวมตกต่ำ ได้แก่ ราคาขั้นต่ำฤดูกาลผลิตใหม่ปี 61/62 ที่ประเมินเบื้องต้นจะตกต่ำราคาอาจไม่เกิน 750 บาทต่อตัน หากราคานำตาลทรายตลาดโลกเฉลี่ยยังเคลื่อนไหวในระดับไม่เกิน 13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเดือดร้อนเนื่องจากราคาต่ำกว่าต้นทุน ขณะเดียวกันราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 60/61 มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นซึ่งกำหนดไว้เฉลี่ย 880 บาทต่อตัน ที่ความ

การบรรลุทุกและนำหนัก ฝนที่ตกเร็ว ฯลฯ

"เราคงจะต้องมาพิจารณาว่าหากเกิดปัญหาหลักๆ เช่นนี้แล้วจะอย่างไร โดยเฉพาะหากราคาอ้อยตกต่ำแล้วกองทุนอ้อยฯเงินก็ไม่มีเราจะมีทางออกอย่างไรที่จะไม่ขัดกับกติกาองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเมื่อได้แนวทางก็จะได้หารือกับโรงงานและภาครัฐที่จะเสนอแนวทางให้ช่วยแก้ไขต่อไป" นายราชาธิปกล่าว

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย กล่าวว่า ภาพรวมกองทุนอ้อยฯมีเงินสะสมอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทล่าสุดได้นำเงินไปช่วยเหลือราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 60/61 ที่ขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายแล้วรวมเป็นวงเงิน 6,200 ล้านบาทโดยเพิ่มค่าอ้อยตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่และโรงงาน 70:30

หวาน 10 CCS ซึ่งคาดว่าราคาขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าราว 100 บาทต่อตัน หรืออยู่ที่ประมาณ 780 บาทต่อตัน ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีภาวะติดลบไม่สามารถนำมาบริหารจัดการทั้งการจ่ายคืนโรงงานในส่วนของค่าอ้อยขั้นสุดท้ายและการช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลใหม่ได้ ประเด็นที่ 2 ที่ต้องหารือได้แก่ การบริหารจัดการอ้อยในฤดูผลิตใหม่ที่ล่าสุดการปิดหีบอ้อยฤดูกาลปี 60/61 ที่ผ่านมามีปริมาณอ้อยเข้าหีบสูงถึง 134.95 ล้านตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งคาดว่าฤดูกาลหีบใหม่ที่จะเปิดในช่วงปลายปีนี้จะต้องบริหารการขนอ้อยอย่างไร รวมถึงจะมีการพิจารณาเปิดหีบอ้อยให้เร็วขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะต้องมาประเมินร่วมกัน เพราะฤดูกาลหีบปีนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องนำไปแก้ไข เช่น การขนส่งที่รัฐเข้มงวด

โดยชาวไร่จะได้รับราคาอ้อยเพิ่มอีกตันละ 32.60 บาทต่อตัน โรงงานรับ 13.79 บาทต่อตันจึงเหลือวงเงินที่สามารถบริหาร 4,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 60/61 ที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่าขั้นต้นประเมินคร่าวๆ จะทำให้กองทุนฯมีแนวโน้มติดลบประมาณ 5,000 ล้านบาท

"แม้ว่าเราจะมีเงินจากส่วนต่างของรายได้จากราคาน้ำตาลในประเทศและตลาดโลกที่หักทุกๆ เดือนเข้ามากองทุนฯที่รวมประมาณกว่า 15,000 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ซึ่งจำนวนเงินที่ขาดประมาณ 5,000 ล้านบาทก็ต้องมาพิจารณาว่ากันว่าจะจ่ายอย่างไร เพราะจะต้องคืนโรงงานในส่วนของการชดเชยค่าอ้อยและผลตอบแทนการผลิตตามกฎหมาย" นายวีระศักดิ์กล่าว